

**LỄ TƯỜNG NIỆM...**

(Tiếp theo trang 1)

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng lên những nén tâm nhang, tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt trong khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu và đông đảo nhân dân cầu nguyện siêu độ cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Lễ tưởng niệm và thắp nén tri ân các anh hùng liệt sĩ là việc làm ý nghĩa mang đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người có công với nước, nhằm giáo dục lòng yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" để các thế hệ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước đó, trong ngày 26/7, Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu và thực hiện các nghi lễ: tiếp linh, cúng Phật, cầu siêu, chúc thực, quy âm, tụng kinh cầu an và cầu siêu...

Cũng trong tối ngày 26/7, các huyện, thành phố và các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức thắp nén tri ân để các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục và động viên thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với những cống hiến, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công với cách mạng.



**TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

trong nước đã có yếu tố lây lan trong cộng đồng, mất dấu F0. Tại Thái Bình, nếu không đánh giá hết tình hình, không dự phòng các tình huống và có không biện pháp phòng, chống dịch, nếu có trường hợp lây nhiễm thì rất nguy hiểm. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch hiện nay nhằm kịp thời phát hiện, cách ly sớm người có yếu tố nguy cơ và đưa vào điều trị ngay khi phát hiện có biểu hiện bệnh, kiên quyết không để dịch lây lan ra cộng đồng và phải áp dụng các biện pháp kiên quyết đối với những người về từ vùng phát sinh dịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố phải bám sát tình hình dịch hiện nay để có các biện pháp phòng, chống cẩn thiết, đặc biệt cần theo dõi tình hình dịch tại Đà Nẵng ngay từ chiều ngày 26/7 để có giải pháp ứng phó kịp thời theo phương châm: bình tĩnh, kiên quyết, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, ngăn chặn không để lây lan tại cộng đồng. Trong thời điểm này, Ban Chỉ đạo tỉnh khuyến cáo tất cả cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân trong tỉnh không đi đến Đà Nẵng. Những người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 18/7 phải được khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe; nếu có một trong những biểu hiện của bệnh phải được đưa vào các cơ sở cách ly, điều trị của ngành Y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp tuyên truyền và kích hoạt ngay hệ thống giám sát y tế tại cộng đồng; có văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn yêu cầu giám sát tại cộng đồng dân cư. Theo đó, ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống thông tin của huyện cần chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo trên các phương tiện truyền thông để người dân các địa phương nếu cao tinh thần cảnh giác trước những diễn biến mới của dịch, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng những người đi từ vùng dịch về. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe những người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 18/7. UBND các xã, phường, thị trấn thông báo tới từng hộ dân về việc khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe của những người đi từ vùng dịch về. Đối với những người đi từ nước ngoài, tình ngoài về chưa thực hiện cách ly y tế phải có biện pháp theo dõi sức khỏe. Công an tỉnh chỉ đạo kiểm soát chặt những người đi từ nước ngoài về, kịp thời cách ly, theo dõi sức khỏe. Ngành Y tế tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý người từ nước ngoài về đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện sẵn sàng phương án cách ly, điều trị khi có trường hợp nghi nhiễm, nhiễm trên địa bàn; áp dụng nghiêm quy trình phòng, chống dịch tại bệnh viện, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, test xét nghiệm bảo đảm xử lý kịp thời khi có yếu tố dịch xảy ra. Ngành Giao thông Vận tải thông báo các tuyến xe khách, xe hợp đồng cũng như các phương tiện vận tải tạm thời không đi đến vùng có dịch là Đà Nẵng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tạm dừng các tour du lịch đến Đà Nẵng từ ngày 26/7 đồng thời rà soát, báo lại ngành Y tế các tour du lịch từ Đà Nẵng về. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia. Tại tất cả các điểm thi phải có nước sát khuẩn tay, vừa bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp phải chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới, quản lý chặt chẽ người lao động đi từ vùng có dịch về, các chuyên gia có mối quan hệ với doanh nghiệp tại Đà Nẵng, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch; tạm ngừng giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan tới Đà Nẵng. Sở Công Thương sớm có văn bản thông báo kịp thời tới các doanh nghiệp. Bảo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh trong nước và Đà Nẵng để tuyên truyền đến người dân. Khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi tập trung đông người và áp dụng các biện pháp cần thiết như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên.

**KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT**  
**An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế**

Sau 1 ngày thi, hơn 18.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021. Theo đánh giá chung, nội dung đề thi năm nay nằm hoàn toàn trong chương trình đã tinh giản nhưng vẫn có câu hỏi để phân loại thí sinh. Qua kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận xét: Kỳ thi năm nay đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, từ 6 giờ 15 phút, hầu hết các thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi thuận lợi. Tại cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện của phường Kỳ Bá và Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đã chuẩn bị nước sạch và quạt mát, sẵn sàng tiếp sức và đồng hành cùng thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Mặc dù kiến thức đã được thầy cô ôn tập khá kỹ nhưng nhiều em vẫn tỏ ra lo lắng, hồi hộp. Em Đoàn Lan Anh, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Em đăng ký thi vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Mặc dù đã ôn kỹ bài nhưng em vẫn lo lắng. Hy vọng đề thi năm nay vừa sức để em và các bạn làm tốt bài thi, thi đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn. Em Bùi Thu Trang, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho biết: Mục đích em đi sớm là để có thêm thời gian chuẩn bị vật dụng cá nhân và giúp cho đầu óc, tinh thần thoải mái. Đồng thời, em cũng tranh thủ ôn lại bài sau khi tới trường thi.



Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021.

Theo ghi nhận, không khí kỳ thi tại các hội đồng thi diễn ra nghiêm túc. Tại một số hội đồng thi như THPT Nguyễn Du, Bắc Kiến Xương, Lê Quý Đôn..., lực lượng thanh tra thực hiện giám sát thường xuyên

các hành lang và phòng thi. Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tăng cường kiểm tra tại tất cả các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận từ công tác kiểm tra cho thấy, các khâu

tổ chức của kỳ thi tại các hội đồng thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho kỳ

thi của các hội đồng thi khá tốt, việc bảo quản đề thi, bài thi và thực hiện các nhiệm vụ thi được bảo đảm đúng yêu cầu. Các thầy cô giáo và các bộ phận liên quan làm nhiệm vụ thi có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Các em học sinh có ý thức chấp hành nghiêm quy chế thi đã đặt ra, mặc dù thời tiết nắng nóng song các em đến phòng thi đúng giờ, tỷ lệ thí sinh đến dự thi cao. Công tác bảo đảm hậu cần các hội đồng thi được huy động tối đa. Quán triệt tinh thần của tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan đã bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ vòng trong, vòng ngoài phục vụ tốt nhất cho kỳ thi năm nay.

Qua 2 buổi thi, đa số thí sinh đều đánh giá đề thi năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, ít có câu hỏi mang tính đánh đố thí sinh. Đối với 2 môn thi buổi sáng là môn Ngữ văn và môn Giáo dục công dân, các thí sinh cho rằng đề thi năm nay rất hay, độc đáo. Các vấn đề thời sự về phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam hay "lối sống giản dị" đã được đưa vào để thí sinh cảm hứng cho các thí sinh bày tỏ quan điểm, giúp các em vừa áp dụng được kiến thức, vừa thể hiện được kỹ năng. Em Trần Thị Trang, xã Vũ Lễ (Kiến Xương) chia sẻ: Em khá thích đề Văn năm nay, đặc biệt là đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về "lối sống giản dị". Em nghĩ là mình sẽ đạt điểm cao ở câu hỏi này vì em vừa áp dụng kiến thức thầy cô đã dạy, vừa đưa

những kiến thức mà em tiếp cận qua các phương tiện thông tin đại chúng vào bài thi. Buổi chiều, các thí sinh hoàn thành kỳ thi với môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Nhìn chung, các thí sinh hài lòng về mức độ khó dễ của đề thi môn Toán bởi với học lực khá các em dễ dàng giành được 6 - 7 điểm với đề thi năm nay.

Nhìn chung, kỳ thi năm nay, tại các hội đồng thi trong tỉnh, mọi công tác chuẩn bị, tổ chức cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các ngành, địa phương được triển khai tích cực, nghiêm túc. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng công an, cảnh sát giao thông đều được điều động tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hệ thống điện, quạt mát, điều hòa trong các phòng thi được đảm bảo, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Tại các nơi

đến kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị kỹ thi của các nhà trường và sự phối hợp vào cuộc của các cấp, ngành trong tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đúng quy chế kỳ thi, bảo đảm công tâm, minh bạch; bảo đảm an ninh trật tự; chú ý công tác y tế, hậu cần, đặc biệt là trước những diễn biến mới của dịch Covid-19; hạn chế tối đa những sai sót không đáng có, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc kỳ thi, toàn tỉnh ghi nhận 3 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế. Dự kiến, ngày 2/8, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm nay.

**ĐẶNG ANH - KIẾN TRUNG**



Nhiều thí sinh phấn khởi khi hoàn thành tốt 2 môn thi buổi sáng.